

RỘN RÀNG KÌ THI CẤP HỌC BỔNG “TÀI NĂNG HỒNG ĐỨC 2024”

Nguyễn Thị Thìn(Ban TS- TT)

Như một hoạt động thường niên, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức lại tổ chức kì thi cấp học bổng cho các bạn học sinh lớp 1,6,10. Kì thi cấp học bổng tài năng Hồng Đức năm nay được tổ chức vào chiều thứ 7 ngày 20/04/2024 đã thu hút đông đảo các bạn học sinh trong và ngoài thị xã Mỹ Hòa đến tham dự. Với mục đích trao học bổng, ươm mầm, phát triển tài năng, Hong Duc School luôn đồng hành cùng học sinh trên con đường đi đến tương lai, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh trở thành những công dân có trái tim Việt và trí tuệ toàn cầu.



Thầy Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc kì thi

Sau bài phát biểu khai mạc kì thi của thầy Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các bạn học sinh đã có màn khởi động nhẹ nhàng, ấn tượng để lấy tâm thế tự tin trước khi bước vào phòng thi.



Màn khởi động ấn tượng của các thí sinh trước khi bước vào phòng thi
Sau màn khởi động, các thí sinh nhanh chóng bước vào phòng thi một cách tự tin, nghiêm túc.







Phần thi của các em học sinh lớp 1

Cùng với các em học sinh lớp 1, phòng thi của học sinh vào lớp 6 và vào lớp 10 cũng diễn ra vô cùng nghiêm túc.





Không khí phòng thi các em học sinh vào lớp 6.

Đây là một trong những kỳ thi quan trọng không chỉ đối với các bạn học sinh mà cũng được cha mẹ vô cùng quan tâm. Nhà trường cũng tổ chức các workshop với những chủ đề hấp dẫn và ý nghĩa như: "Chào lớp 1" ; " Lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành cùng con". Chương trình thu hút sự tham gia của các ba mẹ. Hi vọng chương trình sẽ giúp ích thật nhiều cho ba mẹ khi đồng hành cùng con tiến bước trong thời gian tới.







Các ba mẹ tham gia workshop "Lắng nghe- thấu hiểu- đồng hành cùng con"

Lễ vinh danh trao học bổng tìm kiếm tài năng Hồng Đức sẽ được tổ chức sự kiện vào trung tuần tháng 5. Hãy cùng đếm ngược thời gian và hội họp chờ đón Hong Duc School công bố kết quả; Vinh danh trao thưởng những Tài năng đã toả sáng trong kỳ thi này.

Kì thi cấp học bổng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Khi ra về trên gương mặt sĩ tử lộ vẻ vui mừng. Chúc cho các bạn học sinh sẽ dành được học bổng cao tại Hồng Đức. Buổi thi đã thực sự để lại ấn tượng tốt về ngôi trường Hồng Đức trong lòng các bạn học sinh và quý phụ huynh.